

Số: 1090/BC-UBND

Tân Hiệp, ngày 22 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND lần thứ 07 nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 26/9//2023 của TT. HĐND phường Tân Hiệp về việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND lần thứ 07 nhiệm kỳ 2021-2026. Nay UBND phường báo cáo kết quả như sau:

A. Đối với 15 ý kiến cử tri phản ánh trước kỳ họp HĐND lần thứ 07: UBND đã giải quyết xong 06 ý kiến, còn lại 09 ý kiến.

I. Các ý kiến đã giải quyết xong (06 ý kiến)

1. Nhóm đại biểu khu phố Tân Hội ghi nhận phản ánh của người dân khu vực thuộc tổ 4, khu phố Tân Hội về việc hằng ngày (tầm 04 giờ sáng) có 01 hộ thuê Kiot của ông Nguyễn Ngọc Tú giết mổ heo để bán, xả nước thải chảy trực tiếp trên đường Tân Hiệp 51 và lưu chứa heo trên xe tải (đề phía sau Kiot) để phục vụ giết mổ gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Đề nghị UBND kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trả lời:

- UBND phường chỉ đạo BÐH khu phố Tân Hội tiến hành xác minh (theo Biên bản ngày 27/6/2023) ghi nhận tại ki ốt của Hộ ông Lê Văn Thành có tổ chức giết mổ 01 con heo (trọng lượng khoảng 20 kg), theo trình bày của ông Thành heo sau khi giết mổ sẽ đem đi quay gia công (nơi khác) để giao cho khách hàng, nước thải phát sinh được xả ra cống thoát nước đường TH 51, Tổ kiểm tra ghi nhận ngoài con heo đang giết mổ thì không còn heo lưu nhốt tại khu vực. Qua kiểm tra, UBND phường lập biên bản yêu cầu Hộ ông Thành ngưng ngay việc giết mổ heo (chấp hành kể từ khi biên bản được lập).

- Qua giám sát thực tế và lấy ý kiến của người dân tại khu vực (theo Biên bản ngày 28/6/2023), ghi nhận Hộ ông Thành không còn tổ chức giết mổ heo, qua đó UBND giao Trưởng khu phố Tân Hội tiếp tục giám sát, nếu phát hiện sai phạm báo cáo kịp thời để UBND phường xử lý theo quy định.

2. Cử tri Đình Phú Lợi - tổ 2, Khu phố Ông Đông có ý kiến phản ánh hiện nay đường Tân Hiệp 04 các nắp đan thoát nước mưa xuống hố ga không đảm bảo chất lượng, xe Container dừng đậu làm hư hỏng không ai xử lý sửa chữa. Đề nghị UBND phường xem xét giải quyết.

Trả lời: Qua ý kiến phản ánh của ông, UBND phường đã kiểm tra và tổ chức thay thế tấm đan khác để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.



3. Ông Võ Văn Chánh - tổ 5, khu phố Tân Phú có ý kiến đơn vị điện lực đi ghi tiền điện không đúng thời gian như thông báo làm cho chỉ số điện của người dân tăng lên, từ đó tiền điện theo lũy kế cũng tăng. Kiến nghị UBND phản ánh ngành điện lực ghi chỉ số điện đúng thời gian quy định.

Trả lời:

- Qua ý kiến phản ánh của ông, UBND phường xin ghi nhận. Đồng thời UBND Phường đã lập công văn số 406/UBND-PTGT ngày 27/6/2023 gửi điện lực Tân Uyên. Ngày 29/6/2023 Điện lực Tân Uyên phối hợp với UBND phường Tân Hiệp tổ chức làm việc với ông để xác minh, ghi nhận nội dung mà ông phản ánh, đồng thời phía Điện lực sẽ có công văn trả lời cho ông được rõ.

- Ngày 03/7/2023 Điện lực Tân Uyên có công văn số 665/ĐTTU-KTTH trả lời ông Chánh như sau: Qua khảo sát thực tế tại hiện trường thì Kiến nghị của Cử tri Võ Văn Chánh nêu trên thuộc khu phố Tân Phú, Phường Tân Hiệp, hiện tại Khu vực này được Điện lực Tân Uyên lập lịch ghi chỉ số điện vào ngày 14 của tháng. Do ảnh hưởng bởi thời tiết vào mùa mưa thường xuyên xảy ra mưa lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi chỉ số điện nên ngày ghi điện thực tế là ngày 15 của tháng, trễ hơn 01 ngày so với lịch ghi điện đã lập. Tuy nhiên, theo quy trình ghi chỉ số của ngành điện cho phép thời gian dịch chuyển ngày ghi chỉ số không quá 01 ngày so với lịch ghi chỉ số đã lập. Điện lực sẽ tăng cường thêm lực lượng ghi chỉ số để đảm bảo thực hiện việc chốt chỉ số điện đúng thời gian theo lịch đã lập. Giải pháp lâu dài Điện lực Tân Uyên sẽ triển khai kế hoạch lắp đặt công tơ điện tử toàn khu vực này và thực hiện ghi chỉ số qua hệ thống đo ghi từ xa trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc ghi chỉ số đúng như thông báo.

4. Cử tri Lê Văn Giầy - tổ 5, khu phố Tân Hội có ý kiến: 02 ý kiến

- **Thứ nhất:** Đường Tân Hiệp 51, 52 xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho việc đi lại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại khu phố, cử tri đã phản ánh đề nghị nâng cấp nhiều năm qua nhưng chưa được nâng cấp, xin UBND cho biết khi nào thực hiện nâng cấp.

Trả lời: Qua ý kiến của ông, UBND phường xin trả lời như sau: Tuyến đường Tân Hiệp 51, 52 UBND phường đã chỉ đạo BĐH khu phố Tân Hội lấy ý kiến của người dân về việc hiến đất và công trình trên đất để nâng cấp đường. Ngày 16/7/2023 BĐH khu phố đã tổ chức họp dân có 31 hộ tham dự đã thống nhất hiến đất và công trình trên đất để nâng cấp đường. UBND đã có tờ trình kiến nghị UBND Thành phố Tân Uyên đầu tư công, giai đoạn 2021 – 2025 tại tờ trình số 479/TTr-UBND ngày 17/7/2023 và UBND phường đã tiến hành đo đạc khảo sát thiết kế để nâng cấp 02 tuyến này với kinh phí khoản 9.630.486.000đ. UBND đã tổ chức vận động các doanh nghiệp thực hiện đặt cống thoát nước xuống đường Tân Hiệp 53. Đồng thời đang thực hiện sửa chữa đoạn đường 51, 52 từ nhà ông 6 Hùng đến công ty Lê Công Kiều để đảm bảo cho nhân dân đi lại.

- **Thứ hai:** Đèn tín hiệu giao thông điểm giao nhau giữa đường ĐT 746 và đường Tân Hiệp 46 và 49 khi nào gắn đèn tín hiệu giao thông, cử tri đã phản ánh lâu nhưng đến nay vẫn chưa thi công.

Trả lời: Đền tín hiệu giao thông điểm giao nhau giữa đường ĐT 746 và đường Tân Hiệp 46 và 49. UBND phường đã lập công văn số 407/UBND-PTGT ngày 27/6/2023 gửi Phòng UBND, Phòng QLĐT Thành phố Tân Uyên xem xét có hướng xử lý để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông. Vào ngày 20/9/2023 UBND Thành phố đã tiến hành khởi công lắp đặt tín hiệu giao thông đường ĐT 746 đến nay công trình đến nay đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng.

5. Cử tri Phạm Thị Gông - tổ 3, Khu phố Ông Đông có ý kiến phản ánh hiện nay gần nhà bà khu vực hầm đất có tập kết phế liệu và đốt phế liệu có mùi khét khó chịu; đồng thời, các loại bóng đèn điện để trôi nổi nhiều nơi gây nguy hiểm cho người sử dụng đất hoặc đi lại. Đề nghị UBND phường xem xét xử lý.

Trả lời:

- Tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND phường chỉ đạo Công an, BDH khu phố Ông Đông tiến hành xác minh (Biên bản ngày 28/6/2023), ghi nhận tại khu đất trống cạnh hồ nuôi cá của ông Phạm Văn Hòa - tổ 3, khu phố Ông Đông có tập kết chất thải rắn công nghiệp gồm: bao bì nilon, giấy, nhựa, dây đai các loại, nút, xốp... trên tổng diện tích đất khoảng 300m². Qua xác minh, Chủ tập kết chất thải nêu trên là ông Phạm Văn Nam, sinh năm: 1987, địa chỉ: Thanh Hóa, tập kết để phân loại bán một phần phế liệu, chất thải còn lại không bán được sẽ vận chuyển đi nơi khác xử lý, tại thời điểm kiểm tra ông Nam có đốt khoảng 50kg lưới ó nhựa để thu hồi sắt vụn.

- Nhận thấy tính chất phức tạp về nguồn gốc chất thải, UBND phường báo cáo Đội Kinh tế - Công an thành phố Tân Uyên tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền quy định. Ngày 17/9/2023, Công an Thành phố thông tin kết quả đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Phạm Văn Nam, số tiền phạt 3.500.000 đồng và buộc khắc phục hậu quả quy định (cụ thể: Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn tập kết sai quy định), đến nay ông Nam đã chấp hành nộp phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

6. Cử tri Trương Văn Lập - tổ 2, khu phố Ông Đông có ý kiến phản ánh hầm đất ông Cảnh khai thác xong nhưng hiện nay bị sạt lở làm hư hại đến phần đất của ông, tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND phường xem xét sớm xử lý vụ việc nêu trên.

Trả lời: Ngày 28/6/2023 UBND phường Tân Hiệp tiến hành xác minh nhận thấy như sau:

- Tại phần đất ông Trương Văn Lập tiếp giáp với khu đất của ông Đỗ Văn Cảnh khai thác khoáng sản nước mưa chảy gây sạt lở đất của ông Trương Văn Lập khoảng 30m² đất và 02 cây cao su ảnh hưởng việc sử dụng đất của ông Lập. Việc sạt lở là do độ chênh cao giữa khu đất khai thác khoáng sản của ông Đỗ Văn Cảnh với mặt bằng đất của ông Trương Văn Lập.

- Qua buổi làm việc, UBND phường Tân Hiệp yêu cầu ông Đỗ Văn Cảnh khắc phục lại hiện trạng để không làm ảnh hưởng việc sử dụng đất của ông

Trương Văn Lập trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 03/7 đến ngày 13/7/2023. Ông Cảnh và ông Lập thống nhất theo yêu cầu của UBND phường Tân Hiệp. Hiện tại ông Đỗ Văn Cảnh và ông Trương Văn Lập đã phối hợp khắc phục xong.

II. Các ý kiến chưa giải quyết xong (09 ý kiến)

1. Cử tri Nguyễn Văn Ra - tổ 4, khu phố Bà Tri có ý kiến về việc công ty khai thác khoáng sản Thái Hòa khai thác khoáng sản làm sạt lở con suối cái trời mưa nước tràn ra đất của người dân làm sỏi mòn đất, thiệt hại cây trồng và hoa màu của người dân. Kiến nghị UBND phường xem xét giải quyết làm việc với công ty đắp lại không để nước tràn ra đất của người dân.

Trả lời: UBND phường Tân Hiệp tổ chức xác minh vị trí sạt lở mà ông Nguyễn Văn Ra phản ánh, nhận thấy: Vị trí sạt lở ở khu khai thác của công ty Nguyễn Thái Hòa là do nước suối tràn bờ bao, khu đất vị trí đất của ông ba Chát trước đây chảy xuống cạnh khu đất ông Nguyễn Văn Ra, làm vỡ bờ bao tại vị trí tiếp giáp giữa đất ông Ra với đất công ty Nguyễn Thái Hòa làm ảnh hưởng đến cây trồng và bờ suối đất ông Nguyễn Văn Ra, chiều dài khoảng 15m. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, công ty và ông Nguyễn Văn Ra thống nhất thực hiện khắc phục trong tháng 11/2023.

2. Cử tri Lê Văn Rã - tổ 4, khu phố Bà Tri có ý kiến: Công ty Fico móc hầm đất và hiện tại vào mùa mưa đất sạt lở, hố sâu. Hiện tại đã găn sắt đến cột móc đất nhà ông. Đề nghị UBND phường xem xét và giải quyết.

Trả lời:

- UBND phường Tân Hiệp đã tổ chức xác minh vị trí sạt lở mà ông Lê Văn Rã phản ánh, nhận thấy: Vị trí sạt lở từ khu khai thác của công ty FICO đến găn sắt với vị trí cột móc ranh đất của ông Lê Văn Rã, dọc theo đường TH13 với chiều dài khoảng 05m, độ sâu 03m, có nguy cơ sạt lở đến đường TH13.

- UBND phường Tân Hiệp đã tiến hành mời Công ty FICO (theo Biên bản làm việc 15/09/2023). Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, công ty và ông Lê Văn Rã thống nhất thực hiện khắc phục trong tháng 11/2023.

3. Cử tri Trương Xuân Bình - tổ 5, khu phố Ông Đông có ý kiến phản ánh tuyến đường Tân Hiệp 03 trước đây xã hội hóa làm tuyến đường này, là đường nhựa hệ thống cống thoát nước nằm giữa đường. Hiện nay cái nắp đan bị hư hỏng rất nguy hiểm không an toàn giao thông. Đề nghị UBND xem xét giải quyết hoặc tiếp tục xã hội hóa kịp thời khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường này.

Trả lời: Qua ý kiến của ông, UBND phường đã kiểm tra và ghi nhận 03 vị trí tấm đan lưới bị hư hỏng. Tuy nhiên vẫn đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Qua đó đã lập khái toán kinh phí để thay thế các tấm đan lưới bị hư hỏng với số tiền 31.809.000đ. Đồng thời đang tổ chức vận động xã hội hóa để khắc phục các tấm đan bị hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường này.

Đến nay việc vận động kinh phí chưa đủ sau khi vận động đủ kinh phí UBND phường tổ chức thay thế các tấm đan bi hư hỏng.

4. Cử tri Nguyễn Thị Muôn - tổ 5, khu phố Tân Hội có ý kiến: đường nước thải trước cửa nhà bà do các nhà trọ thải ra gây hôi thối sao đến nay chưa đặt cống.

Trả lời: Qua ý kiến của bà UBND chỉ đạo ngành chuyên môn xác minh đoạn từ đất bà Muôn đến công ty Đức Thành dài 157, khu vực này chủ yếu thoát nước sinh hoạt của các hộ kinh doanh nhà trọ thải ra. Để đảm bảo thoát nước thải sinh hoạt của các hộ kinh doanh nhà trọ thải ra, hạn chế ô nhiễm môi trường. UBND Phường đã thực hiện khái toán đoạn cống thoát nước trên với kinh phí khoảng trên 200.000.000đ. Đồng UBND phường đã phối hợp với BĐH khu phố Tân Hội tổ chức vận động kinh phí để tổ chức thực hiện. Đến nay 9/15 hộ thống nhất đóng góp kinh phí để thực hiện việc đặt cống thoát còn một số hộ dân chưa thống nhất về kinh phí, UBND phường tiếp tục vận động lấy ý kiến của nhân dân đồng thuận để đặt hệ thống thoát nước đoạn qua trước nhà bà trong thời gian tới.

5. Cử tri Trương Văn Sơn – tổ 3, khu phố Tân Long kiến nghị đầu tư thêm tuyến đường nước sạch tại đường TH38 cho người dân sử dụng đảm bảo.

Trả lời: Qua ý kiến của ông, ngày 26/6/2023 UBND phường đã cung cấp danh sách các tuyến đường trên địa bàn phường cho chi nhánh cấp nước khu liên hợp và chi nhánh cấp nước Tân Uyên để có kế hoạch lắp đặt tuyến nước sạch cho người dân sử dụng. Ngày 18/7/2023 UBND phường đã gửi công văn số 491/CV-UBND cho Chi nhánh cấp nước KHL về việc xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch đường Tân Hiệp 38 theo nhu cầu sử dụng nước của người dân. Đến nay chi nhánh cấp nước khu liên hợp chưa có kế hoạch lắp đặt tuyến ống.

6. Nhóm Đại biểu khu phố Tân Phú có ý kiến: Hiện nay mương thoát nước tuyến đường Tân Hiệp 20 bị hư hỏng, làm nước tràn vào ruộng người dân không canh tác được. Kiến nghị UBND sửa chữa kịp thời để người dân canh tác.

Trả lời: Hiện tại UBND đã lập tờ trình 585/TTr-UBND ngày 02/8/2023 trình UBND thành phố xin bố trình kinh phí để thực hiện. Đến nay UBND Thành phố chưa có ý kiến.

7. Cử tri Lê Văn Hiền – tổ 2, khu phố Tân Long có ý kiến: Gia đình tôi có đất bị sót thừa tại khu phố Tân Long đến nay đã nhiều năm chưa được giải quyết. Kiến nghị xem xét giúp đỡ người dân.

Trả lời: Ngày 28/4/2022 UBND phường Tân Hiệp phối hợp CNVPĐKĐĐ đo đạc khu đất gồm các thửa 223, 206, 209, 224, 226, 227, 228, 229 tờ bản đồ số 27. Sau khi đo đạc phát hiện thửa đất số 223 tờ bản đồ số 27 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ông Lê Văn Hiền lập thủ tục cấp GCNQSDĐ.

- Quá trình lập thủ tục ông Lê Văn Hiền cung cấp thông tin nguồn gốc đất là được cha mẹ cho năm 2000.

- Ngày 19/7/2022 UBND phường Tân Hiệp đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xác nhận là: cha mẹ cho từ năm 2000. UBND phường hoàn chỉnh hồ sơ theo thời gian quy định giao trả cho ông Lê Văn Hiền nộp lên cấp trên.

- Qua đối chiếu hồ sơ sổ mục kê đăng ký tên là ông Nguyễn Văn Mầu.

- Ngày 07/11/2022 UBND phường Tân Hiệp mời ông Nguyễn Văn Mầu để xác định chủ sử dụng đất thửa 223 tờ 27. Kết quả ông Nguyễn Văn Mầu thống nhất là thửa đất số 223 là của ông Lê Văn Bung là cha của ông Lê Văn Hiền không phải là đất của ông Nguyễn Văn Mầu.

- Các thửa đất số 206, 209, 224, 226, 227, 228, 229 tờ bản đồ số 27 ông Lê Văn Hiền đứng tên GCNQSD có nguồn gốc là tặng cho năm 2013, thửa 223 tờ 27 tang cho năm 2000 cùng một khu đất mà thời điểm tặng cho khác nhau. Vì vậy CNVPĐKĐĐ có Văn bản số 3340/CNTU-ĐK v/v giao trả hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Lê Văn Hiền (lần 2) ngày 29/11/2022.

- Ngày 19/9/2023, ông Lê Văn Hiền cung cấp thông tin nguồn gốc thửa đất số 223 tờ 27. UBND phường tiến hành xác minh hoàn chỉnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân Uyên.

8. Cử tri Phạm Văn Bồn - tổ 1, khu phố Tân Phú có ý kiến tôi có thửa đất giáp sân bóng củ còn sót thừa, tôi có nộp hồ sơ tại UBND phường Tân Hiệp đến nay gần 1 năm mà chưa được giải quyết. Kiến nghị UBND xem lại hồ sơ của tôi xem còn vướng lý do gì mà đến nay chưa được giải quyết.

Trả Lời:

- Ngày 26/9/2022 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên có ban hành văn bản số 2667/CNTU_ĐK v/v giao trả hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Bồn (lần 2) nội dung thửa đất số 869 tờ bản đồ số 37 ông Phạm Văn Bồn đăng ký có nguồn gốc tách từ thửa 228 là không phù hợp do trước đây bà Phan Thị Chiêm là mẹ ông Bồn đã xác định là bà Chiêm không có sử dụng. Nếu tách từ thửa 245 tờ 37 thì có thuộc trường hợp lấn chiếm đất công hay không. Vì vậy thửa đất 869 tờ bản đồ số 37 chưa được cấp GCNQSDĐ.

- Hiện nay UBND phường Tân Hiệp đã đo đạc các thửa đất công đất công ích để lập thủ tục cấp GCNQSDĐ do nhà nước quản lý, trong đó có thửa 245 tờ 37. Do số liệu diện tích theo bản đồ không trùng khớp với diện tích thực tế đo đạc UBND phường Tân Hiệp có Văn bản số 127/BC-UBND ngày 04/02/2023 v/v xin đính chính diện tích 08 thửa đất công và 04 thửa đất công ích trong Quyết định 2159/QĐ/UBND ngày 19/7/2021 của UBND thị xã Tân Uyên nay là thành phố Tân Uyên. Khi nào UBND thành phố Tân Uyên có Văn bản trả lời về kết quả đo đạc thửa đất 245 tờ bản đồ số 37 UBND phường Tân Hiệp sẽ trả lời cho Ông được rõ. Hiện tại chưa có văn bản của UBND thành phố Tân Uyên về



việc xác định diện tích thực tế của thửa đất 245 tờ 37 so với hiện trạng và Quyết định 2159/QĐ/UBND ngày 19/7/2021 của UBND thị xã Tân Uyên.

9. Cử tri Bùi Phát Tài - tổ 4, khu phố Tân Hội có ý kiến đường Tân Hiệp 49 – Cty Phồn Vinh, Tân Hiệp 51 dây điện cáp quang lòng thông, vừa rồi đã gây chập cháy dây điện nhiều lần, gây nguy hiểm cho người dân và rất mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND có hướng xử lý.

Trả lời: Qua ý kiến của ông UBND phường xin ghi nhận. Đồng thời đã lập công văn số: 408/UBND-PTGT ngày 27/6/2023 gửi Phòng QLĐT Thành phố Tân Uyên làm việc với các đơn vị cung cấp viễn thông thực hiện việc bó cáp viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Đến nay việc xử lý hệ thống cáp viễn thông chưa thực hiện. Ngày 23/10/2023 UBND phường đã có công văn số 926/UBND-PTCTGT tục kiến nghị Phòng QLĐT làm việc với các nhà mạng viễn thông để thực hiện việc xử lý hệ thống cáp viễn thông gây mất mỹ quan.

B. Đối với 28 ý kiến cử tri phản ánh sau kỳ họp HĐND lần thứ 07: UBND đã giải quyết xong 24 ý kiến, còn lại 04 ý kiến.

I. Các ý kiến đã giải quyết xong (24 ý kiến)

1. Cử tri Nguyễn Thị Tư - KP Ông Đông: Phản ánh người thuê bán rau ở trên đất ông Hoàng Nam đào hầm cầu gần nhà bà bốc mùi hôi thối ô nhiễm môi trường. Kiến nghị xem xét giải quyết.

Trả lời: Qua xác minh (Biên bản làm việc ngày 6/9/2023), ghi nhận Hộ bà Nguyễn Thị Thảo thuê ki ốt của ông Hoàng Nam kinh doanh buôn bán rau, củ, quả...tại mặt tiền đường Vĩnh Lợi (đoạn vào Văn phòng khu phố Ông Đông). Nước thải sinh hoạt từ công trình nhà vệ sinh được thu gom dẫn về hầm chứa bố trí phía sau nhà (cách nhà của bà Tư khoảng 05 m), hầm chứa có kết cấu công tròn được đặt âm dưới đất và có đan đập, tuy nhiên qua kiểm tra hầm chứa nước thải không có lắp đặt ống thông hơi bên cạnh đó tấm đan chưa được lắp đặt kiên cố nên có điều kiện phát tán khí thải ra môi trường xung quanh. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, UBND phường đề nghị Hộ bà Thảo thực hiện ngay việc cố định tấm đan (trám xi măng), đồng thời lắp ống thông hơi lên cao khoảng 04 m không để khí thải phát sinh gây ảnh hưởng môi trường xung quanh. Hộ bà Thảo đã chấp hành ngay đề nghị của UBND phường, môi trường tại khu vực được đảm bảo vệ sinh theo quy định.

2. Cử tri Lê Văn Rã - tổ 4 khu phố Bà Tri có ý kiến đề nghị UBND phường cho biết Bãi rác giáp ranh với Nông trường cao su Hội Nghĩa có hợp đồng và thời hạn hoạt động bao nhiêu năm và hiện tại trên tuyến đường vào bãi rác khoảng 100 m nước rác hôi, dơ, nước rác đổ xuống đường đất có chất nhớt gây trơn trượt dễ gây tai nạn giao thông. Kiến nghị UBND phường xem xét giải quyết.

Trả lời: UBND phường làm việc cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Xí nghiệp Công trình Công cộng qua đó ghi nhận thông tin Bãi rác Tân Hiệp tọa lạc tại khu phố Bà Tri được quy hoạch làm Điểm tập kết trung chuyển rác trước



khi đưa về Xí nghiệp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương theo quy trình. Để khắc phục tình trạng nước ép rác bị rò rỉ xuống đoạn đường đất trước khi vào khu vực Bãi rác gây ô nhiễm môi trường, UBND thành phố Tân Uyên có kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông và đầu tư mô hình khép kín để phân loại, trung chuyển rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực (cụ thể: nâng cấp đoạn đường đất dẫn vào Bãi rác, cải tạo nâng cấp công trình lưu chứa rác thải, thiết kế mương thu gom nước rỉ rác và bố trí hầm lưu chứa để hút xử lý nước thải theo quy định...), dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024.

3. Cử tri Trương Văn Út – tổ 2, khu phố Tân Phú có 2 ý kiến phản ánh: Qua theo dõi thì Công ty tái chế vỏ xe Anh Đức tại đường Tân Hiệp 32 vẫn còn hoạt động. Kiến Nghị UBND thường xuyên kiểm tra xử lý theo quy định.

Trả lời: Ghi nhận ý kiến phản ánh của ông Út, UBND phường thông tin kết quả kiểm tra xử lý đối với Công ty TNHH vỏ xe Anh Đức trong thời gian qua như sau:

Công ty hoạt động kinh doanh kho chứa hàng (vỏ xe hư hỏng) có tổng diện tích mặt bằng khoảng 1.600m², thuộc một phần diện tích các thửa đất số 154, 707 tờ bản đồ số 23 – đường TH 32, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, do không đảm bảo đủ các điều kiện pháp lý quy định, UBND phường đề nghị Công ty ngưng hoạt động từ ngày 18/6/2022. Tuy nhiên qua phối hợp cùng BDH khu phố giám phát hiện Công ty có tập kết khoảng 13 tấn vỏ xe cũ tại khu vực, UBND tiếp tục lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH vỏ xe Anh Đức khắc phục thu dọn ngay vỏ xe đang lưu chứa sai quy định, Công ty đã chấp hành từ ngày 20/8/2023.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục giám sát nếu phát hiện Công ty cố tình hoạt động trở lại sẽ tổ chức xử phạt trong các lĩnh vực liên quan, đồng thời thực hiện biện pháp cưỡng chế buộc ngưng hoạt động theo quy định.

4. Cử tri Mai Văn Luông – tổ 2, KP Ông Đông: Phản ánh con đường trước trước nhà ông người thuê kiot của bà Lưu Thị Xuân thường lấn chiếm con đường để bán cơm làm cản trở giao thông, không có lối đi.

Trả lời: Qua ý kiến của ông ngày 12/9/2023 UBND đã làm việc với ông Trần Văn Ngọc về việc đậu đỗ xe tải gây cản trở giao thông. Qua làm việc ông Ngọc cam kết không đậu đỗ xe gây cản trở giao thông, đồng thời đã chặt tía cây trướng cá đảm bảo thông thoáng. Đến nay ông Ngọc đã thực hiện đúng cam kết.

5. Cử tri Trương Xuân Bình – tổ 5, KP Ông Đông: Phản ánh đường Tân Hiệp 03 mất bản tên đường. Đề nghị khắc phục để người dân dễ tìm đường.

Trả lời: Qua ý kiến của ông UBND phường đã làm lại bản tên đường Tân Hiệp 03 giáp với đường ĐT 747B.

6. Cử tri Phan Thị Hạnh – tổ 3, khu phố Tân Bình phản ánh đường Tân Hiệp 22 hư hỏng. Kiến nghị UBND phường sớm sửa chữa hoặc nâng cấp để người dân đi lại thuận lợi.

Trả lời: Qua ý kiến của bà UBND đã chỉ đạo CB chuyên môn phối hợp BDH khu phố Tân Bình khảo sát thực tế hiện trạng đường Tân Hiệp 22 như sau: Tuyến đường Tân Hiệp 22 có chiều dài khoảng 450m, ngang 5m, có hệ thống thoát nước bên trái tuyến đường do nhân dân tự đặt, mặt đường bằng bê tông và hiện tại không có hư hỏng vẫn lưu thông bình thường. Về đầu tư nâng cấp UBND phường sẽ có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công nâng cấp tuyến đường Tân Hiệp 22 giai đoạn tới.

7. Nhóm đại biểu khu phố Tân Hội phản ánh: tấm đan bê tông, đan lưới sắt tại điểm nhà ông bảy Sét đầu nối vào đường khu liên hợp bị sụt lún gây mất an toàn giao thông đã phản ánh đã gần 02 tháng nhưng chưa khắc phục, đề nghị UBND phường quan tâm sớm sửa chữa để người và phương tiện đi lại thuận tiện.

Trả lời: Qua ý kiến của nhóm đại biểu khu phố Tân Hội. Vào ngày 16/8/2023 UBND phường đã tổ chức sửa chữa tấm đan đảm bảo cho người dân đi lại.

8. Cử tri Dương Thị Thắm - tổ 01 Khu phố Bà Tri có ý kiến phản ánh vào ban đêm xe Container chạy qua đường dây điện trong xóm làm cho dây điện bị tróc võ gây nguy hiểm cho người dân. Kiến nghị UBND phường xem xét giải quyết.

Trả lời: Qua ý kiến của bà, ngày 23/8/2023 UBND phường chỉ đạo CB chuyên môn cùng khu phố Bà Tri vận động công ty thay thế trụ điện 10,5m ngang đường Tân Hiệp đảm bảo cho các loại xe lưu thông.

9. Cử tri Trương Văn Út - tổ 02, khu phố Tân Phú phản ánh: Hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời của nhà máy nước lắp đặt trên đoạn đường Tân Hiệp 32 có công suất thấp nên ánh sáng mờ không thấy rõ, có bóng bị hư không sáng. Kiến nghị UBND liên hệ Nhà máy nước thay bóng đèn có công suất cao hơn hoặc đầu nối vào hệ thống chiếu sáng của công trình công cộng.

Trả lời: Qua ý kiến của ông, UBND phường chỉ đạo CB chuyên môn cùng BDH khu phố Tân Phú khảo sát nội dung phản ánh của ông. Qua đó đã làm việc với CN cấp nước KLH sửa chữa bóng đèn bị hỏng và phát hoang các cây xanh che khuất bóng đèn để đảm bảo ánh sáng.

10. Cử tri Lê Thị Liên – tổ 2, Khu phố Ông Đông phản ánh về đất của ông Trương Văn Lập bị sặc lở đến nay chưa khắc phục được, nhờ chính quyền giải quyết.

Trả lời: UBND phường đã tiến hành làm việc với ông Đỗ Văn Cảnh và ông Trương Văn Lập. Hiện tại ông Đỗ Văn Cảnh và ông Trương Văn Lập đã phối hợp khắc phục xong.

11. Cử tri Lê Phước Thành - tổ 2, khu phố Tân Long có ý kiến: Dự án quy hoạch đường xe lửa khi nào thực hiện để người dân biết sử dụng cho đúng mục đích, các dự án quy hoạch trên địa bàn phường cần phải thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng, loa đài cho nhân dân biết.

Trả lời:

- Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2030 trên địa bàn phường Tân Hiệp có quy hoạch một đường xe lửa chạy qua địa bàn khu phố Tân Hội, Tân Long và Tân Phú mục đích sử dụng đất của người dân có bị ảnh hưởng khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng do không phù hợp quy hoạch.

- Ngày 05/9/2022 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Tân Uyên (nay là thành phố Tân Uyên).

- Như vậy, tất cả các tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất phải tuân thủ đúng theo mục đích được giao khi nào có nhu cầu chuyển mục đích thì vị trí đất đó phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã ban hành.

- UBND phường Tân Hiệp đã công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại UBND phường Tân Hiệp xin ông đến trụ sở UBND phường Tân Hiệp để xem xét tìm hiểu.

12. Cử tri Giáp Văn Hùng - tổ 4, Khu phố Bà Tri có ý kiến Công ty khoáng sản của Ông Đức xe chở đất chạy ra vào thường xuyên bánh xe dính bùn đất lồi ra đường làm dơ đường và bụi nhiều làm mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND phường xem xét giải quyết không để xe lồi bùn đất ra đường làm mất mỹ quan đô thị.

Trả lời: Ngày 14/9/2023, UBND phường Tân Hiệp phối hợp với BDH khu phố Bà Tri làm việc Công ty khoáng sản về việc xe chở đất chạy ra vào thường xuyên bánh xe dính bùn đất lồi ra đường làm dơ đường và bụi nhiều làm mất mỹ quan đô thị. Kết quả: UBND phường yêu cầu Ông Nguyễn Bá Tông đại diện công ty Khoáng sản FICO hạn chế vận chuyển đất khi trời mưa, hạn chế đến mức tối đa rơi vãi đất ra đường gây mất mỹ quan đô thị và tiến hành dặm vá đường Tân Hiệp 14. Qua kiểm tra công ty đã thực hiện.

13. Cử tri Nguyễn Văn Dũng - tổ 3, Khu phố Bà Tri có ý kiến phản ánh khi người dân đến UBND phường làm hồ sơ xác nhận bất động sản, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã có những lời nói không được lễ phép (*Chửi người dân lý do làm sai*) và khi hướng dẫn làm giấy tờ thì không hướng dẫn cho thấu đáo. Đề nghị UBND phường cần chấn chỉnh lại tình trạng trên.

Trả lời: Sau khi nhận ý kiến phản ánh của ông, ngày 29/08/2023 UBND phường tổ chức họp Tổ một cửa chấn chỉnh lại thái độ, ý thức phục vụ của đồng chí Nguyễn Quốc Hưng là tình nguyện viên tại bộ phận một cửa của UBND phường, đồng thời UBND phường đã tổ chức làm việc, gửi thư xin lỗi đến ông.

Trong thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện theo quy định và khi hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân phải hoà nhã.

14. Cử tri An Thị Kim Anh - Tổ 4, KP Ông Đông: Phản ánh khu vực vui chơi trẻ em trước nhà bà thường xuyên mở loa lớn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Kiến nghị phường kiểm tra, xử lý.

Trả lời: Qua phản ánh của bà ngày 31/8/2023 UBND phường đã mời chủ cơ sở lên làm việc và chủ cơ sở hứa khắc phục từ ngày 31/8/2023, UBND phường đã chỉ đạo khu phố thường xuyên kiểm tra, hiện cơ sở này đã khắc phục.

15. Cử tri ông Đinh Văn Hải - Tổ 3, khu phố Tân Long có ý kiến: Đoạn cuối đường TH40 hiện tại có một số hộ dân dựng lán trại sinh sống không có đăng ký tạm trú, không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trả lời: UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an kiểm tra hành chính hộ gia đình dựng lán, căng bạt để ở trên bãi đất trống cuối đường TH40 thuộc khu phố Tân Long. Qua kiểm tra thì ghi nhận được kết quả như sau: Khu đất trống được dựng lán, nhà tạm tại cuối con đường Tân Hiệp 40, KP Tân Long, P. Tân Hiệp, Tp Tân Uyên, Bình Dương của ông Trương Thanh Lâm, sinh năm 1970, HKTT: KP. Tân Hóa, P. Tân Vĩnh Hiệp, TP. Tân Uyên, Bình Dương. Ông Lâm đã cho ông Nguyễn Văn Tăng; sinh năm: 1952; HKTT: Ấp Trường Hiệp, Trường Long A, Châu Thành A, Hậu Giang thuê để ở, chăn nuôi vịt và trồng hộ đất. Tại thời điểm kiểm tra thì bãi đất có dựng 03 lán trại, nhà tạm, có 04 nhân khẩu chưa đăng ký tạm trú, là vợ và con của ông Nguyễn Văn Tăng. Công an phường đã lập biên bản và cho mời chủ cơ sở lên làm việc để ra quyết định xử phạt đối với hành vi chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng.

16. Cử tri Đoàn Khánh Hùng - Tổ 1, khu phố Tân Hội có ý kiến: Đường ĐT 746 ban đêm tầm (1-2 giờ sáng) có nhóm thanh niên tụ tập, rú ga gây mất ANTT về khuỷa.

Trả lời: Đường ĐT 746 thuộc thẩm quyền tuần tra kiểm tra của lực lượng Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an thành phố Tân Uyên, lực lượng Công an phường không có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này. Thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo lực lượng Công an đề xuất nội dung này với Công an thành phố Tân Uyên và tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông – Trật tự tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tụ tập, rú ga gây mất ANTT vào ban đêm.

17. Cử tri Ngô Văn Don - tổ 5, Khu phố Tân Phú có 2 ý kiến phản ánh:

Ý kiến 01: Tuyến đường Tân Hiệp 32 thường xuyên xảy ra tình trạng đua xe vào lúc khoảng 5 – 6 giờ chiều gây mất an ninh trật tự và rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị UBND chỉ đạo ngành công an tăng cường công tác tuần tra xử lý kịp thời các trường hợp gây mất an ninh trật tự.

Trả lời: Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Tân Hiệp nói chung và địa bàn khu phố Tân Phú nói riêng, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tăng cường thực hiện công tác tuần tra đảm bảo ANTT, thời gian, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- **Ca 1:** Từ 06h đến 12h, **Ca 2:** Từ 12h đến 18h. Thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT, TTATGT với lực lượng gồm Cảnh sát khu vực, Dân phòng, Bảo vệ dân phố. Nhiệm vụ: xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; phòng chống tội phạm và xử lý các vụ việc ảnh hưởng an ninh, trật tự.

- **Ca 3:** Từ 19h đến 03h. Thực hiện tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT với lực lượng gồm Cảnh sát khu vực, Dân phòng, Bảo vệ dân phố. Nhiệm vụ: xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; kiểm tra cư trú, kiểm tra hành chính người, phương tiện nghi vấn và xử lý các vụ việc ảnh hưởng an ninh, trật tự.

Ngoài ra, UBND phường Tân Hiệp ban hành Kế hoạch số 636/KH-UBND ngày 11/8/2023 về phối hợp trực gác và tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn 06 khu phố năm 2023. Qua đó, lực lượng BVDP, DQTV của 06 khu phố tổ chức tuần tra đảm bảo theo kế hoạch từ 19h-03h hàng ngày. Nhiệm vụ: trực gác tại văn phòng khu phố và tuần tra đảm bảo ANTT các tuyến, khu vực trọng điểm của khu phố, để kịp thời phát hiện và phối hợp lực lượng tuần tra của Công an phường xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

* **Kết quả thực hiện công tác tuần tra trên đoạn đường Tân Hiệp 32:** lực lượng Công an phối hợp Quân sự phường, Đội DP, BVDP tuần tra ATGT-TTĐT 12 cuộc với 168 đ/c tham gia. **Kết quả:** Lập biên bản 04 trường hợp vi phạm sử dụng ống xả không bộ phận giảm thanh, tạm giữ 04 xe mô tô. Ra quyết định, chấp hành đóng phạt VP ATGT 04 trường hợp vi phạm với số tiền là 7.200.000đ.

Trong 09 tháng đầu năm 2023, chưa phát hiện vụ việc liên quan đến tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn phường.

Ý kiến 02: Hiện nay tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn ngày càng nhiều, nhất là trộm cắp gà vịt và tài sản trong khu nghĩa địa Tân Phú. Chúng thường trú ẩn trong vườn trà của công ty Kỹ Nguyên Xanh giáp phường Phú Tân. Kiến nghị UBND chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra canh gác khu vực này và thông báo cho công ty Kỹ Nguyên Xanh có biện pháp gia cố lại hàng rào.

Trả lời: UBND phường chỉ đạo công tác tuần tra đối với các lực lượng vũ trang và lực lượng tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.

Qua công tác tuần tra, nắm tình hình thường xuyên, liên tục, Công an phường phát hiện 01 đối tượng trú ẩn tại khu vực vườn trà của công ty Kỹ Nguyên Xanh tên Lâm Khánh Linh, sinh năm 2002, nơi thường trú: ấp Tân Hội, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại khu vực ngủ của Linh có 01 bao vải màu trắng, bên trong bao vải chứa 02 con gà còn sống. Lúc này Linh khai nhận là Linh lang thang không có nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định. Lực lượng Công an tiến hành làm việc: Linh khai nhận mua 02 con gà nêu trên từ 01 người khác. Công an phường phối hợp Ban điều hành các khu phố, lực lượng BVDP thông báo hình ảnh đối tượng và 02 con gà bị tạm giữ nhưng không có người dân nào đến nhận diện.

Công an phường đã xác minh, công ty Kỹ Nguyên Xanh đã ngưng hoạt động khoảng 04 năm. Công an phường cũng đã tổ chức kiểm tra hiện không có đối tượng nào sinh sống tại khu vực vườn trà của công ty Kỹ Nguyên Xanh.

18. Ban kinh tế - xã hội HĐND phường có ý kiến: Đề nghị UBND phường tổ chức kiểm tra, có giải pháp xử lý đối với các xe ô tô vận tải hợp đồng phục vụ đưa rước học sinh tại các trường đóng trên địa bàn phường. Không để trường hợp xe hết niên hạn sử dụng vẫn lưu hành, tránh xảy ra tai nạn cho học sinh.

Trả lời: Qua phản ánh, lực lượng Công an phường đã phối hợp Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an thành phố Tân Uyên kiểm tra đối với 18 phương tiện ô tô vận tải đưa rước học sinh thường xuyên đậu đỗ tại khu vực phía trước cổng Trường Tiểu học Tân Hiệp và Trường Mầm non Tân Hiệp. Qua đó, các phương tiện còn thời hiệu đăng kiểm đối với phương tiện giao thông cơ giới, nên không có trường hợp xe hết niên hạn nào vẫn lưu hành và chưa có trường hợp tai nạn nào xảy ra cho học sinh trên địa bàn.

19. Cử tri Đỗ Thị Hồng Nhung - tổ 4, Khu phố Tân Phú có ý kiến: Trên đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ nhà tôi đến trạm cân của ông Nguyễn Duy Linh mỗi khi mưa lớn nước tràn từ trên xuống rất mạnh và không thoát được làm sập hàng rào nhà tôi, tôi đã có đơn gửi UBND phường xuống xem xét khắc phục. Tuy nhiên, đến nay nước vẫn không thoát được. Nay kiến nghị UBND xuống khảo sát và có hướng vận động lắp đặt cống thoát nước đồng bộ để khai thông dòng chảy để không làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân.

Trả lời: Qua ý kiến của bà, UBND phường đã chỉ đạo CB chuyên môn cùng với BDH khu phố tiến hành khảo sát thực tế đoạn đường Nguyễn Tri Phương đoạn qua nhà bà để vận động nhân dân đặt cống thoát nước cho đảm bảo. Đồng thời đã ban hành kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 17/8/2023 về việc sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn phường. UBND phường sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa, nạo vét mương thoát nước trong tháng 9/2023. Đến nay UBND phường đã thực hiện xong việc nạo vét mương thoát nước đảm bảo nước thoát.

20. Cử tri Lê Văn Rã - tổ 4, khu phố Bà Tri có ý kiến đường Vĩnh Lợi, Nguyễn Khuyến hiện nay trời mưa đường xuống cấp trầm trọng người dân đi đường dễ bị lộn ổ gà xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị UBND phường quan tâm sớm sửa chữa trong thời gian ngắn nhất vì nay sắp vào tựu trường để cho phụ huynh và con em đi học được an toàn.

Trả lời: UBND phường đã có công văn số 710/UBND-PTGT ngày 31/8/2023 gửi UBND Thành phố, Phòng QLĐT Thành phố xem xét có kế hoạch tổ chức dặm vá để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông. Đến nay Phòng QLĐT đã thực hiện việc dặm vá đường đảm bảo cho người dân lưu thông.

21. Cử tri Nguyễn Văn Ra - tổ 4, khu phố Bà Tri có ý kiến đường nước ngay tuyến đường TH 14 đi vào vườn cây dầu mới trồng xuống đường nước chảy cống hẹp trời mưa đường nước tràn xuống đất của người dân làm ảnh hưởng đến tài sản, cây trồng của người dân. Đề nghị UBND có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Ngày 12/9/2023 UBND phường Tân Hiệp phối hợp cùng BDH khu phố Bà Tri tiến hành gặp gỡ ông Nguyễn Văn Ra và khảo sát hiện trạng mà ông phản ánh. Đoạn cống mà ông phản ánh là bà Hà tự ý đặt cống thoát nước

lấn ra đường giao thông, không đảm bảo thoát nước khi trời mưa lớn. Qua khảo sát hiện trạng ghi nhận cống thoát nước do bà Hà đặt cống loại cống bê tông phi 60 nên nước thoát không đảm bảo. Ngày 30/10/2023 UBND phường đã tiến hành móc hệ thống cống thoát nước của bà Hà lên để đảm bảo thoát nước.

22. Cử tri Nguyễn Văn Song - tổ 4, Khu phố Bà Tri có ý kiến kiến nghị UBND phường làm việc yêu cầu bà Hà móc cống và đập bức tường của bà Hà đã lấn chiếm đất đường giao thông cũ để đảm bảo cho nước thoát mùa mưa.

Trả lời: Qua ý kiến của ông ngày 12/9/2023 UBND phường phối hợp khu phố Bà Tri tiến hành khảo sát tiến hành khảo sát tại vị trí mà ông phản ánh ghi nhận. Hiện tại bà Hà có xây bức tường bằng gạch có chiều dài khoảng 8m, chiều cao 2,4m, chiều ngang 1,4m xây dựng lấn ra đường. Ngày 30/10/2023 UBND phường đã tiến hành móc hệ thống cống thoát nước của bà Hà lên để đảm bảo thoát nước.

23. Cử tri Đoàn Khánh Hùng - tổ 1, khu phố Tân Hội có ý kiến: Tuyến đường ĐT 746 là tuyến đường không thùng rác, ông phản ánh từ Tết đến nay Công ty đi thu gom rác không đảm bảo thu gom theo thời gian quy định, gây hôi thối, chó xé bịch tha rác rơi vãi mất mỹ quan đô thị. Kiến nghị sớm chấn chỉnh để việc thu gom rác được tốt hơn.

Trả lời: Qua xác minh phản ánh, ông Hùng cho biết thời điểm sau Tết Nguyên đán năm 2023 công tác thu gom rác tuyến đường ĐT 746 không đảm bảo tần suất quy định, rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan tại khu vực, UBND phường đã tổ chức làm việc đề nghị Công ty TNHH môi trường Khang Bảo (đơn vị thu gom rác) chấn chỉnh tần suất cũng như thời gian thu gom rác theo quy định, đặc biệt đối với tuyến đường không thùng rác ĐT 746. Đến nay tình hình thu gom rác trên địa bàn được thực hiện đảm bảo và duy trì ổn định.

24. Cử tri Dương Thị Thắm - tổ 01, Khu phố Bà Tri có ý kiến phản ánh Công ty của Ông Phạm Văn Chín ở tổ 01 Khu phố Bà Tri hiện nay đã đưa vào hoạt động trong quá trình hoạt động Công ty thải ra mùi sơn rất hôi, khó chịu làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Kiến nghị UBND phường xem xét giải quyết để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh.

Trả lời: UBND phường chỉ đạo CB chuyên môn cùng BDH khu phố Bà Tri tổ chức xác minh (Biên bản ngày 7/9/2023) ghi nhận đơn vị gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh là Công ty TNHH Silver Pine (tọa lạc tại thửa đất 732, tờ bản đồ số 2, đường số 10, khu phố Bà Tri), Công ty hoạt động ngành nghề gia công đồ gỗ từ tháng 7/2023 đến nay. Quá trình sản xuất có phát tán bụi sơn gây ô nhiễm môi trường xung quanh, UBND phường đã tổ chức làm việc, đề nghị Công ty thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo quy định, đến nay Công ty đã thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường theo yêu cầu.

II. Các ý kiến chưa giải quyết xong (04 ý kiến)



1. Ban kinh tế - xã hội HĐND phường có ý kiến: Đề nghị UBND phường sớm phối hợp điện lực Tân Uyên tổ chức thi công lưới điện hạ thế 17 tuyến đường còn lại để phục vụ điện sinh hoạt cho người dân. Cần ưu tiên thi công trước những tuyến đường đông dân cư, người dân đã kiến nghị nhiều lần như: tuyến đường Tân Hiệp 05 và đoạn còn lại đường Tân Hiệp 01.

Trả lời: UBND phường xin ghi nhận ý kiến của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường, trước đó UBND phường đã có công văn số 1017/UBND-PTGT ngày 15/7/2022 gửi UBND thành phố Tân Uyên, Phòng kinh tế, Điện lực Tân Uyên xem xét đầu tư 17 tuyến đường chưa có lưới điện trung thế, hạ thế. Đến nay đã đầu tư được 05 tuyến, 03 tuyến chuẩn bị đầu tư. UBND phường sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đầu tư hệ thống điện hạ thế để đảm bảo cho người dân sử dụng.

2. Cử tri Lê Phước Thành - tổ 2, khu phố Tân Long có ý kiến: Đường Tân Hiệp 39 khi nào có điện hạ thế đoạn còn lại (đoạn giáp với phường Phú Tân).

Trả lời: Ngày 22/2/2023 điện lực Tân Uyên đã có Công văn số 157 về việc ghi nhận kiến nghị của cử tri khu phố Tân Long - phường Tân Hiệp và Điện lực sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư đường dây hạ thế tại khu vực trên trong giai đoạn đầu tư xây dựng năm 2024. Qua ý kiến của ông UBND phường xin ghi nhận. đồng thời tiếp tục gửi công văn số 711/UBND-PTGT ngày 31/8/2023 gửi điện lực Tân Uyên phối hợp khảo sát để có ý kiến trả lời cho ông được rõ.

3. Ban kinh tế - xã hội HĐND phường có ý kiến: Đề nghị UBND phường tổ chức rà soát lại các tuyến đường giao thông đô thị, kể cả các tuyến đường do tỉnh, thành phố quản lý trên địa bàn phường có cáp viễn thông chằng chịt gây chập, cháy nổ điện gây mất an toàn để có kiến nghị ngành chức năng quản lý sớm khắc phục.

Trả lời: Qua ý kiến của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường. UBND phường xin ghi nhận. Đồng thời đã lập 02 công văn số 710/UBND-PTGT ngày 31/8/2023, công văn 629/UBND-PTCTGT gửi UBND Thành phố, Phòng QLĐT Thành phố làm việc với các nhà mạng viễn thông có kế hoạch bó cáp ở các tuyến đường cho đảm bảo an toàn, đảm bảo mỹ quan đô thị.

4. Cử tri Nguyễn Văn Ra - tổ 4, khu phố Bà Tri có ý kiến hiện nay trời mưa nước ngoài suối bẻ vào hầm khai thác khoáng sản của Công ty Thái Hòa nước tràn qua đất ông UBND phường có hẹn ngày 15/7/2023 sẽ khắc phục nhưng đến nay ngày 04/8/2023 chưa khắc phục trời mưa lớn nước tràn đã làm sạt lở 15m đất và ngã 5 cây cao su của ông vậy ông hỏi có bồi thường thiệt hại tài sản trên đất của ông không.

Trả lời: UBND phường Tân Hiệp tổ chức xác minh vị trí sạt lở mà ông Nguyễn Văn Ra phản ánh, nhận thấy: Vị trí sạt lở ở khu khai thác của công ty Nguyễn Thái Hòa là do nước suối tràn bờ bao, khu đất vị trí đất của ông ba Chát trước đây chảy xuống cạnh khu đất ông Nguyễn Văn Ra, làm vỡ bờ bao tại vị trí tiếp giáp giữa đất ông Ra với đất công ty Nguyễn Thái Hòa làm ảnh hưởng



đến cây trồng và bờ suối đất ông Nguyễn Văn Ra, chiều dài khoảng 15m. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, công ty và ông Nguyễn Văn Ra thống nhất thực hiện khắc phục trong tháng 11/2023.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND lần thứ 07 nhiệm kỳ 2021-2026 phục vụ HĐND Phường giám sát của UBND phường Tân Hiệp./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Văn phòng UBND phường;
- Lưu: VT, MT.

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Cơ

U. B. N. QU. PH. T. H. N. B. D.